

HƯNG HÀ

Coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động

Những năm qua, công tác vệ sinh an toàn lao động (VSATLD) luôn được các cấp công đoàn huyện Hưng Hà quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, góp phần tạo sự yên tâm cho người lao động.



Công ty TNHH May Hưng Nhân bảo đảm các phương án phòng cháy, chữa cháy.

Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam hiện có gần 1.000 công nhân lao động. Với đặc thù ngành nghề may mặc nên công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), bảo đảm VSATLD luôn được Công ty chú trọng. Ông Hoàng Văn Tuấn, cán bộ phụ trách công tác VSATLD Công ty cho biết: Hàng năm, Công đoàn Công ty đều tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty về VSATLD, PCCC. Trang bị bổ sung các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Đôn đốc các tổ, bộ phận chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC và bảo quản, kiểm tra các trang thiết bị nghiêm ngặt về an toàn lao động, dụng cụ an toàn phòng, chống cháy, nổ. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên và hội đồng bảo hộ của Công ty tiến hành họp định kỳ 3 tháng một lần nhằm tổng kết các vấn đề về VSATLD, PCCC trong quý cũng như đề xuất phương án xử lý. Thường xuyên theo dõi, giám sát toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty về việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty về VSATLD. Kiểm tra số theo dõi tai nạn lao động của công nhân hàng tuần để nắm rõ tình hình và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động. Theo dõi kiểm tra, tổ chức kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm



Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.

ngặt về VSATLD. Kiểm tra định kỳ các trang thiết bị PCCC định kỳ 1 lần/tháng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn công nhân và bếp ăn chuyên gia định kỳ 1 lần/tuần. Kinh phí cho các hoạt động về VSATLD hàng năm khoảng hơn 700 triệu đồng. Công ông Vũ Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách cơ sở 1 Công ty TNHH May Hưng Nhân chia sẻ thêm: Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý môi trường làm việc và công tác quản lý chất thải nguy hại. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhận thức về VSATLD và PCCC, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tập huấn sơ cứu cho người lao động. Hiện nay, Công ty có gần 180 bình chữa cháy bố trí tại các bộ phận làm việc nhằm sẵn sàng xử lý nếu xảy ra sự cố.

Theo Bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà: Thời gian qua, công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp luôn được cấp ủy, chính quyền cũng như tổ chức công đoàn trong huyện quan tâm, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực nhằm bảo đảm an toàn lao động trong quá trình làm việc của người lao động và bảo đảm tài sản, sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Các hoạt động hưởng ứng tháng VSATLD năm nay tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác VSATLD, nhất là lao động sản xuất trong thời điểm dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động. Liên đoàn Lao

động huyện đã chỉ đạo công đoàn các doanh nghiệp đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về VSATLD; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về VSATLD, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm môi trường làm việc, bao gồm: thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng, chống cháy, nổ; các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh lao động, phòng, chống độc hại; cải thiện điều kiện làm việc; đầu tư trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động thường xuyên; đo kiểm môi trường lao động; thực hiện các chế độ bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện độc hại... Đồng thời, giáo dục nhận thức cho doanh nghiệp, xác định việc cải thiện môi trường làm việc vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng chú trọng bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động. Chỉ đạo tổ chức công đoàn các doanh nghiệp có trách nhiệm với người lao động, thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy hướng dẫn VSATLD, PCCC tại các bộ phận sản xuất nhằm hạn chế những nguy cơ, những thao tác khởi động có thể gây mất an toàn và không bảo đảm yếu tố vệ sinh lao động, PCCC. Chỉ đạo các doanh nghiệp hàng năm thực hiện kế hoạch VSATLD, trang bị cấp phát phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với công việc, tiến hành đo kiểm môi trường làm việc định kỳ để có phương án giải quyết kịp thời khi môi trường làm việc không bảo đảm. Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu được tầm quan trọng của công tác VSATLD, PCCC. Tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm, chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch thông qua việc thương lượng thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và VSATLD nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên các cá nhân và gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn, động viên công nhân, người lao động yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất lao động và thu nhập, ổn định cuộc sống.

MAI THƯ

TIỀN HẢI

Bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định trong nuôi trồng thủy sản

Những năm gần đây, điện tích nuôi trồng thủy sản huyện Tiền Hải phát triển mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong nuôi thủy sản, Điện lực Tiền Hải đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Ông Trần Văn Khởi, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh cho biết: Đến nay gia đình đã hoàn thành tất cả giống thủy sản trên 3.000m² và đang tập trung chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh. Những ngày qua, tình trạng nắng nóng dẫn đến việc sử dụng điện chạy đồng cơ tạo oxy cho ao nuôi tôm tăng cao. Để bảo đảm nguồn điện ổn định, trước khi xuống giống thủy sản, gia đình ông Khởi đã thực hiện cải tạo, thay thế hệ thống dây tải điện, kiểm tra aptomat đáp ứng yêu cầu trong nuôi thủy sản. Cũng như ông Khởi, anh Đỗ Văn Thiêm, xã Đông Trà có 454 trạm biến áp, 193.808kVA; bảo đảm chạy hệ thống quạt sục oxy cho tôm phát triển tốt. Anh Thiêm chia sẻ: Thời gian qua, tôi đã nghiên cứu, tính toán lại điện tích ao nuôi từ 6 giàn quạt oxy xuống còn 4 giàn phù hợp với diện tích ao. Đồng thời sử dụng các giàn quạt đặt thẳng hàng nhưng quay ngược chiều nhau nhằm tạo luồng nước đầy đủ cho tôm. Cách này làm giảm số lượng giàn quạt, do đó giảm chi phí đầu tư đồng cơ, quạt và nhất là giảm tiêu thụ điện năng.

Ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực Tiền Hải cho biết: Trước đây, hạ tầng lưới điện tại các địa phương ven biển còn hạn chế, nhiều hộ nuôi thủy sản, đặc biệt nuôi tôm sử dụng các thiết bị như motor, cánh quạt, trục quay có hiệu suất thấp, tiêu thụ điện năng cao dẫn đến quá tải lưới điện khu vực và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình cung cấp điện cho nuôi trồng thủy sản. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Điện lực Tiền Hải đã đầu tư các dự án, công trình xây dựng hệ thống lưới điện để bảo đảm cấp điện phục vụ phát triển công nghiệp, cũng như nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao tại các xã ven biển. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch vùng nuôi tôm, vận động nhân dân phát triển nuôi tôm đúng với quy hoạch mà huyện đã đề ra nhằm tạo điều kiện cho việc đầu tư lưới điện được đồng bộ và bảo đảm kỹ thuật hơn. Đến nay, hệ thống lưới điện huyện Tiền Hải đã đáp ứng tốt trong sản xuất công nghiệp, sinh hoạt cũng như nuôi trồng thủy sản. Toàn huyện có 454 trạm biến áp, 193.808kVA; 314,56km đường dây trung áp, 1.086,65km đường dây hạ áp. 100% số xã có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Bước vào vụ nuôi thả thủy sản, hàng năm ngành điện đã tiến hành kiểm tra các vị trí xung yếu để mất an toàn trong vận hành và có phương án sửa chữa, xử lý kịp thời các thiết bị trên lưới điện, xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Liên tục theo dõi đo điện áp, sang tải đối với các trạm biến áp đầy tải, non tải nhằm chống quá tải lưới điện, bảo đảm chất lượng điện cung cấp cho các vùng nuôi trồng thủy sản. Tổ chức vệ sinh trạm biến áp và tiến hành kiểm tra

định kỳ, thường xuyên duy tu bảo dưỡng, từ đó phòng tránh được những ẩn họa bất thường. Đồng thời ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp cận sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện trong quá trình nuôi thủy sản. Trong đó, một số công trình được cải tạo như: cày trạm biến áp chống quá tải tại 4 xã Nam Thắng, Nam Hải, Đông Xuyên, Tây Giang. Nâng cấp đường dây 975A36 lên 22kV; sửa chữa đường dây 971 trung gian Nam Thanh và các nhánh đường dây tại xã Nam Trung, Nam Hưng, vùng nuôi thủy sản xã Nam Phú... Theo báo cáo trong tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ ở Tiền Hải đã tăng đáng kể, điện thương phẩm ước đạt 29,658 triệu kWh, tăng 5% so với cùng kỳ 2019. Bên cạnh những giải pháp cụ thể để bảo đảm việc cung ứng điện trong sản xuất nông nghiệp, Điện lực Tiền Hải mong muốn người dân, các cơ quan, doanh nghiệp hãy chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả bằng cách hạn chế sử dụng dây chuyền thiết bị công nghệ có công suất lớn vào giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết. Các hộ nuôi thủy sản dùng dàn quạt nước tạo oxy bằng đồng cơ điện cần chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, hạn chế sử dụng các đồng cơ cũ, sử dụng nhiều năm. Tận dụng điều kiện lưới điện để sử dụng đồng cơ điện vào giờ thấp giờ. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn cho lưới điện phục vụ sinh hoạt cũng như trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

MANH THẮNG



Nguồn điện ổn định góp phần nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.

ĐÔNG XÁ

Dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở xã Đông Xá (Đông Hưng) có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc khơi dậy và phát huy sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp của ông Phạm Văn Cường, thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá được đánh giá là mô hình hiệu quả. Vợ chồng ông Cường đã mạnh dạn thuê, mượn ruộng của một số gia đình không cấy để sản xuất. Bắt đầu từ năm 2013 vợ chồng ông Cường tích tụ cấy 2,3 mẫu, nay tăng lên 21 mẫu. Để có thể cấy được nhiều diện tích như vậy, ông Cường đã vay vốn đầu tư mua 2 máy làm đất, 1 máy cấy, 1 máy bơm nước, 1 máy phun thuốc trừ sâu nhằm giảm sức lao động, giảm chi phí sản xuất. Mỗi năm, ông cấy 2 vụ lúa, năng suất bình quân 2,2 tạ/sào/vụ, thu hoạch xong ông bán thóc tươi cho thương lái, giảm được công phơi. Ngoài ra,

ông còn trồng cây vụ đông như khoai tây, bí trên những diện tích ruộng cao. Năm 2019, trừ chi phí ông Cường thu lãi từ sản xuất nông nghiệp trên 100 triệu đồng. Năm 2019, ông Cường được xã Đông Xá tặng bằng khen về thành tích lao động, sản xuất giỏi. Đây cũng chính là một trong nhiều mô hình dân vận khéo thành công của xã Đông Xá. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Xá đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng. Trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế, coi đây là mục tiêu quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Ông Nhâm Văn Thiêm, Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá cho biết: Địa phương đã có những cách làm mới sáng tạo, đạt kết quả cao trong công tác vận động quần chúng. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình dân vận khéo. Điển hình là mô hình vận động

nhân dân trồng cây vụ đông. Nhiều năm qua, ngoài hai vụ lúa, nhân dân trong xã đã tích cực trồng cây vụ đông với diện tích trên 170ha (nhiều nhất huyện). Từ phong trào trồng cây vụ đông, nhiều nông dân đã có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/năm. Để tạo thuận lợi cho sản xuất, cán bộ, giáo viên và nhân dân trong xã đã tham gia trên 420 ngày công lao động công ích đào đắp bờ vùng, bờ thửa, khơi thông mương máng nội đồng. Qua các đợt phát động, các tầng lớp nhân dân, con em xa quê đã góp hàng chục tỷ đồng mở rộng đường giao thông, xây dựng cống làng, cống vào xã và các công trình công cộng khác đem lại diện mạo khang trang cho thôn, cho xã. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng mô hình "đoạn đường tự quản" quản lý gần 4km đường liên xã, liên thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với mô hình "đường hoa phụ

nữ", "hũ gạo tình thương", nuôi lợn tiết kiệm, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất không chỉ giúp hàng chục phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu mà còn góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xá cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng "đường hoa phụ nữ" góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trồng được gần 3.000m đường hoa. Những vật cổ ven đường giờ đã được thay thế bằng những thảm hoa rực rỡ làm bừng sáng vùng quê. Còn Hội Cựu chiến binh xã với 6 "đội an ninh tự quản" ở 4 thôn luôn là nòng cốt giữ vững an ninh trật tự trong toàn xã... Các mô hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, sớm đưa xã cán đích xã nông thôn mới nâng cao.

MAI THƯ

Đông Xá có 1 ngôi chùa, 2 nhà thờ, do vậy Đảng bộ xã đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác dân vận khéo để tập hợp đồng bào có đạo vào khối đại đoàn kết toàn dân, vận động họ tích cực xây dựng xứ họ, chùa cảnh "4 gương mẫu". Vì vậy, nhiều năm liền họ giáo Tân Hưng, chùa Bình Cách đều đạt danh hiệu "4 gương mẫu", các gia đình giáo dân, các tầng

lớp Phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, kính chùa yêu nước, đoàn kết lương giáo. Do làm tốt công tác dân vận nên xã Đông Xá không chỉ góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong

THU HIỀN



Mô hình trồng bí của xã Đông Xá đem lại hiệu quả kinh tế cao.